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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๒  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากน้ันได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพหล  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร  ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ราคาตกตํ่า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายธนิตพล  ไชยนันทน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตาก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ํา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุทัยธานี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  วิกฤตน้ําท่วมในปัจจุบัน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายประชา  ประสพดี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดกาญจนบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ของบประมาณก่อสร้างระบบ
สูบน้ําและระบบคลองซอย พื้นที่ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
สัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ําหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางชมภู  จันทาทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดหนองคาย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗  จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๖  นาฬิกา 
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